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 Ennþá vantar bekkjarfulltrúa í nokkrum bekkjum. Setja inn á facebook síðu 
félagsins upplýsingar um ástandið og óska eftir fulltrúum. Ef engar ábendingar 
berast þarf að velja af handahófi.  

 Senda póst á alla bekkjarfulltrúa og biðja þá að staðfesta til baka að þeir hafi gefið 
kost á sér og séu með hlutverk sitt á hreinu.  

 Brynhildur setur inná facebook síðuna nöfn allra bekkjarfulltrúa.  
 Þröstur setur inn á facebook síðuna hugmyndir um hvaða viðburði / skemmtun 

bekkjarfulltrúar geta staðið fyrir.  
 Hugmynd um að setja inn könnun á facebook síðuna okkar um hvað foreldrar vilja 

að foreldrafélagið standi fyrir, hvaða viðburði foreldrar mundu vilja sækja sem 
félagið gæti staðið fyrir og fleira, Svava og Sigríður ætla að útbúa.  

 Þröstur sendir bréf á 7.bekkina útaf foreldraröltinu allt um fyrirkomulag og hvers 
vegna 7.bekkur röltir líka. 

 Ábending frá gangavörðum að foreldrar merki fatnað og fylgihluti barna sinna svo 
hægt sé að koma óskilamunum á sinn stað, mikið uppsafnað af ómerktum fötum 
að safnast upp. Sigga ætlar að setja upplýsingar á facebook síðuna okkar.  

 Gæsla í frímínútum er fullmönnuð  
 Jólaföndur foreldrafélagsins verður haldið 23.nóv - nánar síðar  
 25.óktóber er áætlaður skólaráðsfundur 

 


